



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๑๐๕

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม)/

ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

ตามที่คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบรูปแบบปรับปรุงพื้นที่ภาคแม่โจ้ ๒๔๗/๗ โซน Cowboy Market และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. จัดโซนพื้นที่ กำหนดประเภทร้านค้า การจำหน่ายสินค้า วิเคราะห์งบประมาณ ในการปรับปรุงอาคาร จำนวน ๔ หลัง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเสนอให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกับ มหาวิทยาลัย โดยเชิญคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ

๒. พิจารณาให้หน่วยงานวิสาหกิจใช้พื้นที่เป็นลำดับแรก และพิจารณาคณะ สำนัก หน่วยงานอื่น ๆ เป็นลำดับต่อไป โดยจัดทำบันทึกความร่วมมือเพื่อกำหนดรายละเอียดความร่วมมือ ระยะเวลาาร่วมกัน

๓. กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการสำหรับให้เอกชนที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย (MOU) ร่วมพัฒนาพื้นที่

เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิโครงการหลวงได้ขอเข้า สํารวจอาคาร โซน Cowboy Market เพื่อขอเปิดเป็นโครงการหลวงเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการ หลวง โดยเน้นการใช้ร้านโครงการหลวงเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และผลงานจากการทำ กิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลง (MOU) กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอใช้พื้นที่ โซน Cowboy Market เพื่อขอเปิดเป็นโครงการหลวงเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการ หลวง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอใช้พื้นที่ โซน Cowboy Market เพื่อขอเปิดเป็นโครงการหลวงเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ตามที่เสนอ และให้กองบริหารงานทรัพย์สินฯ ประสานกับมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองบริหารงานทรัพย์สินฯ งานกิจการพิเศษ โทร. ๕๗๓๐

ที่ อว ๖๙.๒.๑๓.๒/๑๒๐๕

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอบรรจุวาระการประชุม เรื่อง ขออนุมัติให้มูลนิธิโครงการหลวงใช้ประโยชน์พื้นที่โซน Cowboy Market

เรียน อธิการบดี ผ่าน รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม)

ตามที่คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบรูปแบบปรับปรุงพื้นที่ภาคแม่โจ้ ๒๔๗๗/โซน Cowboy Market และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. จัดโซนพื้นที่ กำหนดประเภทร้านค้า การจำหน่ายสินค้า วิเคราะห์งบประมาณในการปรับปรุงอาคาร จำนวน ๘ หลัง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเสนอให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมมือกับมหาวิทยาลัย โดยเชิญคณะผู้บริหารธุรกิจ และคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ
๒. พิจารณาให้หน่วยงานวิสาหกิจใช้พื้นที่เป็นลำดับแรก และพิจารณาคณะ สำนัก หน่วยงานอื่น ๆ เป็นลำดับต่อไป โดยจัดทำบันทึกความร่วมมือ เพื่อกำหนดรายละเอียดความร่วมมือ ระยะเวลา ร่วมกัน
๓. กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการสำหรับให้เอกชนที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย (MOU) ร่วมพัฒนาพื้นที่

เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ บุคลากรของมูลนิธิโครงการหลวงได้ขอเข้าสำรวจอาคารโซน Cowboy Market เพื่อขอเปิดเป็นร้านโครงการหลวงจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการหลวง โดยเน้นการใช้ร้านโครงการหลวงเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และผลงานจากการทำกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลง (MOU) กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ทั้งนี้ จึงขอบรรจุวาระการประชุม เรื่อง ขออนุมัติให้มูลนิธิโครงการหลวงใช้ประโยชน์พื้นที่โซน Cowboy Market เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวจงรักษ์ บัวลอย)

ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

หม่อมดอรรณี บัวลอย/รองอธิการบดี

17 ส.ค. 63

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม

รักษาการอธิการบดี